



ที่ ศป ๐๐๒๖/กสผ

สำนักงานศาลปกครอง  
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐



๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับ กระทรวง/กรม หรือเทียบเท่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำนักงานศาลปกครอง จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ จำนวน ๕๕ ราย พร้อมทั้งเชิญชวนบุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดประชาสัมพันธ์ประกาศฉบับนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน และเชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ในการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวขอให้ผู้แสดงความคิดเห็นระบุชื่อตัวและชื่อสกุลจริง พร้อมทั้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้วย ซึ่งสำนักงานศาลปกครอง จะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ไว้เป็นความลับ และจะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นเท่านั้น โดยอาจแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

/๑. จัดทำเป็น...

๑. จัดทำเป็นหนังสือเจ้าหน้าที่ของถึง “เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น” สำนักงานศาลปกครอง สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โดยวงเล็บที่หน้าซองว่า “ความคิดเห็นในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น”

๒. ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : sotoso\_b@admincourt.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน)

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

- ทน. บริหารฯ
- ทน. ระบบงานฯ
- ทน. สรรหาฯ
- ทน. สวัสดิการฯ
- ทน. พัฒนาฯ

รับ

โปรดดำเนินการ  
6 ก.ย.



<https://bit.ly/3QU59b9>

QR Code ประกาศ ก.ศ.ป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น

สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง  
กลุ่มบริหารงานบุคคลตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น  
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๐๗๗๙  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sotoso\_b@admincourt.go.th